

*
Số: 30 - KH/ĐU

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII)

Thực hiện công văn số 110-CV/BTG, ngày 22/7/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII). Đảng bộ trường CĐCN Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 3) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2021 đã thành công tốt đẹp; Hội nghị đã họp bàn và thông qua 10 nội dung quan trọng. Để kịp thời thông tin, tuyên truyền nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 3 đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, Văn phòng Trung ương Đảng đã biên soạn và phát hành “**Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII**”. Đảng bộ nhà trường sao gửi Đề cương (có tài liệu gửi kèm) và đề nghị các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến tất cả các chi bộ, đảng viên, người lao động trong nhà trường.

Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đúng định hướng, hiệu quả; đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19; thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền phổ biến theo toàn văn nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, yêu cầu hạn chế tập trung đông người, do đó việc phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) được thực hiện chủ yếu tại các chi bộ, đơn vị trong nhà trường. Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định, thực hiện nghiêm túc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cụ thể:

1. Đảng ủy nhà trường: Triển khai họp Đảng ủy để quán triệt đến các đồng chí trong BCH Đảng bộ nhà trường. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai trái, xuyên tạc và nhận thức lệch lạc liên quan đến Hội nghị.

2. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường: Tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Trong đó nhấn mạnh những nội dung được Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng; là một bước cụ thể hóa để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động về kết quả Hội nghị và việc triển khai thực hiện tại đơn vị.

3. Các tổ chức đoàn thể nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) đến đoàn viên, người lao động trong các hoạt động như: Các buổi sinh hoạt Công đoàn, sinh hoạt Đoàn thanh niên. Tổ chức tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

Trên đây là kế hoạch phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) của đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên./.

Nơi nhận:

- BCH đảng bộ;
- Các chi bộ, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, VP Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Tiến Luật